

**คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ**  
**พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช**  
**ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย**  
**ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน**  
**พุทธศักราช ๒๕๓๘**

.....

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบบ้างของพระบาท

สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนในพระปรีชาสามารถและพระคุณวุฒิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนา อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างกว้างขวางแก่พสกนิกรและประเทศชาติ จึงสมควรได้ประกาศพระเกียรติคุณนี้ให้ปรากฏแผ่ไพศาลเป็นแบบอย่างสืบต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นอนกประการ ทั้งที่เป็นการพัฒนาชุมชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดิน ป่าไม้ และสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามระบบหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพัฒนารัฐชุมชนนั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอมา จนอาจกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักพัฒนาที่มีความสามารถอย่างยิ่ง กล่าวคือ ทรงเป็นผู้นำหน่วยงานราชการในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน โยจัดให้มีโครงการต่าง ๆ จำนวนมากมายในทุกภูมิภาค ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐบาลในการดำเนินกิจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศให้ลุ่ล่งไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มูลนิธินี้ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยในการที่ทรงพัฒนาประเทศชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างเด่นชัดลักษณะหนึ่ง

ในด้าน...

ในด้านงานพัฒนาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีเป็น  
อนกประการ ดังจะเห็นได้จากโครงการตามพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
มากมายหลายโครงการที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นต้นว่า โครงการตามพระราชดำริ  
และศูนย์ศึกษา การพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายในอันที่จะพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต  
มนุษย์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้การดำเนินการ  
ทั้งปวงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำหลักวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงนำ  
เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมมาผสมผสานใช้เพื่อให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์แบบสูงสุด และในขณะ  
เดียวกันก็ได้พระราชทานข้อคิดที่เป็นหลักเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ว่า การพัฒนาไม่ใช่ทำให้เกิดความ  
ก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องทำให้เกิดความมั่นคงด้วย และการพัฒนาต้องพัฒนาทั้งทาง  
วัตถุและจิตใจ เมื่อการพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จก็นับว่าเป็นการป้องกันประเทศไปในตัว

โดยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเพียบพร้อม  
ด้วยพระปรีชาสามารถ รอบรู้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งทรงนำหลักวิชาการ  
นั้น ๆ มาใช้ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการพัฒนาแก่อาณา  
ประชาราษฎร์และประเทศชาติหลายด้านหลายสาขา อันเป็นผลให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติ  
และความผาสุกแก่พสกนิกรจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่สำคัญ  
ของประเทศ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติกับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยบูรพา  
สืบไป